



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ ๕
ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง มีความประสงค์จะสบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ ๕ ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ระยะทางรวม ๙๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑,๗๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางโครงการนี้เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ราคาของทางราชการดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังมิได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การ บริหารส่วนตำบล
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๒๘,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๖. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๗. ในการทำสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จะใช้สัญญาแบบปรับค่าได้ (K)

/กำหนด.....

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ถนนสายบ้านนาไร่เดี่ยว ม.๕ ตำบลสองห้อง อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ถ้าหากผู้ซื้อแบบไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองให้ถือว่าผู้ซื้อแบบได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในการทำงานแล้ว จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดมิได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง และในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปากท่า ชั้น ๒)

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปากท่า ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๘๑-๐๖๔๔ ต่อ ๑๐๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.songhongutt.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายอารี มีใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

